

# **TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VÀ THƯỜNG XUYÊN CHỈ ĐẠO SƠ, TỔNG KẾT CÁC CHỈ THỊ, LUẬT PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN PHỤ NỮ**

*Bà Lê Thị Thủy, Trưởng ban VSTBPN Phó  
Tổng Thanh tra Chính phủ*

***Kính thưa! Đoàn Chủ tịch Đại hội***

***Kính thưa các vị đại biểu khách quý!***

***Thưa toàn thể chị em thân mến!***

Được phép của Ban tổ chức Đại hội, thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tôi xin được báo cáo tham luận về “*Đánh giá sự tham gia, đóng góp của phụ nữ đối với nhiệm vụ mà ngành đang thực hiện; Các chương trình nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò đóng góp cho ngành là gì?; Sự phối hợp với Hội LHPN Việt Nam trong thời gian tới*”.

Trước hết thay mặt lãnh đạo Thanh tra Chính phủ xin kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Kính thưa các đồng chí!***

Tôi đồng tình, nhất trí cao với những nhận định, đánh giá được nêu trong báo cáo trình bày trước Đại hội. Chúng tôi vui mừng nhận thấy sau một nhiệm kỳ đại hội đội ngũ cán bộ nữ của Việt Nam nói chung, đội ngũ của các Bộ, ngành nói riêng đã có bước trưởng thành rõ rệt, số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao, nhiều chị giữ cương vị lãnh đạo của Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể, đã xuất hiện nhiều PN với những công trình khoa học được các cấp công nhận, nhiều lao động nữ có trình độ tay nghề cao lành nghề, đội ngũ cán bộ nữ của Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; có được kết quả đó là cả một quá trình đào tạo, bồi dưỡng, giúp đỡ và chăm lo của các cấp ủy Đảng, sự phấn đấu của chính mỗi cán bộ nữ, đã thể hiện sự chuyên biến sâu sắc hơn trong nhận thức về vai trò, vị trí của phụ nữ. Công tác cán bộ nữ đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện; công tác quy hoạch và tạo nguồn cán bộ nữ được các cấp, các ngành quan tâm hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó công tác phụ nữ cũng còn nhiều khó khăn, những cố gắng và kết quả đạt được chưa tương xứng với những yêu cầu nhiệm vụ đề ra, đúng như với những nhận định về tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã nêu.

***Kính thưa Đại hội!***

***Thưa các đồng chí!***

Thanh tra Chính phủ là cơ quan ngang Bộ của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; thực hiện quyền Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo thẩm quyền. Cơ cấu tổ chức của cơ quan Thanh tra Chính phủ gồm 16 Vụ, Cục, đơn vị với gần 724 cán bộ, công chức, viên chức (trong đó nữ gần 250 cán bộ nữ, chiếm 34,5%). Do tính chất đặc thù

của ngành, hầu hết cán bộ, đảng viên thường xuyên phải đi công tác dài ngày, tại các địa phương trên phạm vi cả nước, mặt khác hoạt động thanh tra là một trong những lĩnh vực nhạy cảm; cán bộ công chức thanh tra luôn phải đối mặt với thử thách, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ và luôn đứng trước những tác động tiêu cực; điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức thanh tra luôn phải có bản lĩnh, luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, thường xuyên học hỏi, nâng cao kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết sâu rộng các lĩnh vực cũng như kinh nghiệm thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Cán bộ Thanh tra như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”, đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.

Với đặc thù của Ngành như nêu trên chị em phụ nữ trong Thanh tra đã chủ động đưa các tiêu chí tích cực học tập vào tiêu chuẩn để phân đấu và đánh giá thi đua hàng năm; đồng thời đội ngũ cán bộ nữ cũng tự thấy được những khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ nên đã thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng nên nhiều chị đã có trình độ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; đến nay cơ quan Thanh tra Chính phủ có trình độ tiến sĩ: 13 người (trong đó có 02 nữ chiếm 15,3%); Thạc sĩ: 118 người (trong đó có 28 nữ chiếm 23,7%); Đại học: 503 người (trong đó có 173 nữ chiếm 34,3%). Cử nhân, cao cấp lý luận: 103 người (trong đó có 14 nữ chiếm 14%), trung cấp: 312 người (trong đó có 121 nữ chiếm 38,7%). Thanh tra viên cao cấp và tương đương: 54 người (trong đó có 4 nữ chiếm 7,4%); Thanh tra viên chính và tương đương: 149 người (trong đó có 15 nữ chiếm 10%); Thanh tra viên: 141 người (trong đó có 48 nữ chiếm 34%); chuyên viên: 83 người (trong đó có 30 nữ chiếm 36%).

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ 9 người (trong đó 01 nữ chiếm 11%);

- Lãnh đạo cấp Vụ và tương đương: 110 người (trong đó có 13 nữ chiếm 11,8%);

- Lãnh đạo cấp Phòng và tương đương: 117 người (trong đó có 23 nữ chiếm 19,6%).

Trong những năm qua ngành Thanh tra đã luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và được đảng nhà nước ghi nhận tặng nhiều phần thưởng, đặc biệt năm 2010 vinh dự được tặng thưởng Huân chương sao vàng, phần thưởng cao quý nhất mà Đảng nhà nước đã tặng cho ngành; trong những thành tích đó có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ nữ; với những cố gắng và nỗ lực của đội ngũ cán bộ nữ nên đã được cấp ủy Đảng, Ban cán sự Đảng ghi nhận, yên tâm và tin tưởng giao giữ các trọng trách quan trọng.

Từ năm 2007 đến nay có 3 chị được tặng huân chương lao động hạng 2, 03 chị được tặng huân chương lao động hạng 3; có 6 chị được Thủ Tướng Chính phủ tặng bằng khen; có 49 chị đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Ngành, 157 lượt chị đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 52 chị được Tổng Thanh tra Tặng bằng khen; có 24 chị được công nhận "*Giỏi việc nước, đảm việc nhà*".

### **Kính thưa Đại hội!**

Với kết quả đạt được vừa nêu trên, so với các Bộ, ngành, địa phương thành

tích mà chúng tôi đạt được là rất nhỏ bé, nhưng đó là cả một nỗ lực phấn đấu không nhỏ của chị em phụ nữ, vì công tác Thanh tra mang tính đặc thù; cán bộ phải thường xuyên phải đi công tác xa dài ngày tại các địa phương, xa cơ quan, xa gia đình, người thân, đòi hỏi mỗi chị em phải thật sự cố gắng khắc phục để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vừa hoàn thành thiên chức là người vợ, người mẹ trong gia đình.

### **Kính thưa Đại hội!**

Cán bộ nữ của ngành thanh tra có được những kết quả như trên là nhờ:

- Có sự quan tâm lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ là yếu tố quan trọng hàng đầu giúp cho việc thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia VSTBPN và Kế hoạch hành động của Ban VSTBPN của ngành.

- Ban vì sự TBPN đã quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ tại các vụ, cục, để phát hiện những thiếu sót, tồn tại, hạn chế; có đánh giá sơ kết, tổng kết hàng năm, nhằm kịp thời đưa ra những giải pháp tốt nhất để thực hiện.

- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ; khuyến khích động viên chị em nữ tích học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, phấn đấu vươn lên khẳng định mình trong thực thi nhiệm vụ, công vụ được giao.

- Ban cán sự, lãnh đạo và đảng ủy đã chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp ủy, vụ, cục, đơn vị. Đặc biệt chú trọng, phối hợp chặt chẽ giữa với các đoàn thể trong cơ quan để triển khai, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ đến toàn thể cán bộ nữ của ngành.

### ***Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể Đại hội!***

Bên cạnh thành tích đạt được chúng tôi vẫn thấy còn những hạn chế đó là:

- Tư tưởng định kiến giới vẫn còn trong một bộ phận cán bộ, công chức; việc triển khai công tác bình đẳng giới, nhiều vụ, cục, đơn vị còn hạn chế;

- Việc lồng ghép yếu tố giới vào công tác chuyên môn chưa được quan tâm đúng mức.

- Chưa có cán bộ chuyên trách gặp khó khăn trong việc phổ biến kiến thức giới, kỹ năng lồng ghép giới.

- Một số cấp ủy đảng, Vụ, cục, đơn vị chưa quan tâm đúng mức về bình đẳng giới, còn định kiến về vị trí, vai trò, năng lực của phụ nữ.

### **Kính thưa Đại hội!**

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ của cơ quan Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2011 - 2020 và tạo điều kiện cho cán bộ nữ phát

huy vai trò đóng góp ngày càng nhiều hơn cho ngành, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ, công chức tạo được nhận thức đúng đắn về bình đẳng giới trong cơ quan và trong xã hội, nhất là phía nam giới để có hành động đúng đắn.

- Gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đoàn kết hỗ trợ nhau để cùng chị em phụ nữ cả nước đạt tới mục tiêu chung là vì sự bình đẳng của phụ nữ.

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt và tu dưỡng đạo đức tác phong, đề cao trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với bề dày truyền thống của ngành và các thế hệ cán bộ nữ của ngành đã dày công vun đắp.

- Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan và tiến bộ; xây dựng gia đình văn hóa; đoàn kết giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài ngành.

- Phấn đấu 100% nữ cán bộ CNVC trong toàn ngành đạt danh hiệu giỏi việc nước đảm việc nhà các cấp.

Đề chị em cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn cho sự nghiệp chung của đất nước chúng tôi xin có một số đề xuất sau:

- Đề nghị Quốc hội sớm điều chỉnh quy định về thời gian nghỉ sinh đối với phụ nữ theo hướng cho kéo dài thời gian nghỉ thai sản của nữ từ 04 tháng lên 06 tháng, để tạo điều kiện cho trẻ được bú sữa mẹ nhiều hơn và phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh.

- Đề nghị Chính phủ ban hành các quy định cụ thể về cơ cấu tỷ lệ cán bộ nữ trong các tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể; đồng thời có các chính sách ưu tiên trong việc quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ... để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành triển khai thực hiện.

- Đề nghị đưa danh mục kinh phí hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trở thành mục lục ngân sách hàng năm.

- Tăng cường kiểm tra và thường xuyên chỉ đạo sơ tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, luật pháp, chính sách liên quan đến phụ nữ để kịp thời bổ sung các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thiết thực, hiệu quả phù hợp với đặc thù của Bộ, Ngành, địa phương, cơ sở.

Trên đây là ý kiến tham luận của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI.

Cuối cùng kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

***Xin trân trọng cảm ơn!***